



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เรื่อง การรับสมัครลงทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประสงค์รับจ้างทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ผลกระทบของผู้ว่างงานจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้ประกาศรับสมัครลงทะเบียนขึ้นบัญชีประชาชนทั่วไป
รับจ้างทำงานในภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติม แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ ไปแล้ว ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แล้วนั้น

เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
ให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้ว่างงานในพื้นที่ และผู้ถูกเลิกจ้างงานที่กลับ
ภูมิลำเนาเดิม ตลอดจนผู้ที่แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขึ้นบัญชีรับจ้างทำงานไว้เดิม ได้ยืนยันแจ้งความ
จำนงในการขอทำงานตามโครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จักได้ประสานหน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนตามลำดับ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครลงทะเบียนขึ้น
บัญชี ดังนี้

๑) ผู้ประสงค์จะรับจ้างทำงานในภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนั้น จะต้องมีสัญชาติไทย
และมีภูมิลำเนาปรากฏในหลักฐานทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

๒) ลักษณะงานที่จะรับจ้างทำงาน เป็นภารกิจเร่งด่วนหรือเป็นภารกิจที่กำหนดกิจกรรม
เพิ่มเติมแต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ อาทิเช่น คนงานทั่วไป คนสวน คนจัดเก็บขยะ ช่างไม้ ช่าง
ปูน ช่างเหล็ก ช่างฝีมือ ช่างสำรวจ ช่างแผนที่ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ
เป็นต้น ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสอดคล้อง ความสมัครใจที่ยื่นความประสงค์สมัครลงทะเบียนขึ้นบัญชีผู้
รับจ้างทำงาน ระบุถึงความสามารถพิเศษที่มีความถนัดงานในประเภทใด เป็นสำคัญ

๓) อัตราค่าจ้าง เป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ในเขตจังหวัดเชียงราย เป็นรายวัน หรือรายชั่วโมง ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน หรือการจ้าง
เหมาเป็นรายเดือน ตามที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำกำหนด

๔) การพิจารณาเรียกผู้รับจ้างเข้าทำงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จะพิจารณา
เรียงลำดับผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขึ้นบัญชีผู้รับจ้างทำงาน โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย อยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบของผู้ว่างงานจากภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ เป็นลำดับสำคัญ โดยพิจารณาจากข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
ด้านรายได้ (จปฐ.) หรือให้มีการรับรองจากผู้นำประชาชน อาทิเช่น ผู้นำทางศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคมหมู่บ้าน สถานศึกษา หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ตามที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำกำหนด

๕) เปิดรับสมัครลงทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประสงค์รับจ้างทำงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล /ศูนย์บริการร่วม ชั้นที่ ๑ สำนักงานเทศบาล หรือ แจ้งลงทะเบียนได้ที่ ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิม แต่มาขอแจ้งยืนยันจะยังประสงค์ทำงาน **ไม่ต้องนำหลักฐาน** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงอีกครั้ง) ทั้งนี้ให้ระบุในเอกสารลงทะเบียนให้ชัดเจนว่า ประสงค์ที่จะทำงานประเภทใด หรือมีความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานในหลายประเภท มีประเภทใดบ้าง

๖) สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์จะทำงาน เป็นคนงานทั่วไป คนจัดเก็บขยะ ทางเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้กำหนดให้วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นวันทำความสะอาดใหญ่ของตำบลเวียงพางคำ โดยจะบริการรับเก็บขนขยะต่างๆ สิ่งของที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ,ขยะรีไซเคิล ซึ่งจะแจ้งเหมารถยนต์เพิ่มเติมในการช่วยเก็บขนขยะ ตลอดจนให้ช่วยทำความสะอาดของถนนตามโครงการถนนเวียงพางคำสวย หน้าบ้านสะอาด ในแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น จะได้แจ้งให้ผู้แจ้งความประสงค์รับจ้างทำงานดังกล่าว ได้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ห้วงระยะเวลาจะได้กำหนดตามความเหมาะสมต่อไป

๖) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ ,๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วนร้องทุกข์ ร้องเรียน ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ ในวัน และเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.nang-non.com

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจติดต่อสมัครงานลงทะเบียนขึ้นบัญชี ไว้ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ขอความกรุณาจากท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้ที่ได้ยื่นจดทะเบียนการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ หรือเป็นบุคคลที่ต้องการให้รัฐช่วยเหลือเรื่องอาชีพ ได้ให้การรับรอง เพื่อจะได้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒



(นายศิวฤทธิ์ กวางทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ